

พระเทพฯทรงเปิด'รักษป่า่าน'

เมื่อเวลา 08.06 น. วันที่ 6 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการสัมมนา "รักษป่า่าน" ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาลังห์ อ.เมืองน่าน จัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย" ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จฯไปที่ไหน ก็เห็นคนตามเสด็จจำนวนมาก

หลายคนจดพระราชกระแส และนำมาแจกจ่ายเท่าที่ตามเสด็จไปภาคต่างๆ ในประเทศไทย สังเกตว่า โปรดให้เจ้าหน้าที่ตามเสด็จไปด้วย มีหน่วยงานการเกษตร ชลประทาน พัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร การที่ทำงานเพื่อความผาสุกของราษฎรนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยไม่ปรึกษาผู้อื่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งด้วยว่า ป่าไม้จะเจริญได้ต้องมีน้ำ มีความชุ่มชื้น มีดิน มีปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยก็มาจากใบไม้ที่หมักและเพิ่มสารที่มีแร่ธาตุเพื่อเป็นอาหารของพืช ซึ่งพืชจะต้องอยู่ด้วยระบบนิเวศที่พึ่งพาอาศัยกัน ขณะเดียวกันป่าไม้ช่วยรักษาความชุ่มชื้น รักษาหน้าดิน โดยปัญหาการตัดไม้ในปัจจุบันคือ คนมีจำนวนมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายมาอยู่อาศัย ทำให้

มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากขึ้น แม้ว่าสมัยก่อนก็มีการบุกรุกแล้วเช่นกัน ต้นไม้ปัจจุบันมีทั้งที่เป็นป่าธรรมชาติ และป่าที่ปลูกทดแทน ประเทศไทยมีการลักลอบตัดต้นไม้ที่มีคุณค่า บางคนไม่ได้อยากเอาไม้มาใช้แต่อยากได้ที่ดินก็ทำการเผา ต้องพยายามแก้เรื่องนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด 6 ศูนย์ทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มีพระราชดำริให้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินผล ไม้ใช้ฟืน ไม้ทั่วไป

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อปี 2519 ในเรื่องการปลูกป่าไม้ในใจคน ว่า ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง สำหรับพระองค์ไม่ว่าทรงงานพื้นที่ไหน ทรงใช้เวลาในการศึกษา ถึงคำถึงดึก เรียกได้ว่าปุบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงอนุรักษ์ป่าไม้ได้ ด้วยวิธี ต้องรักษาป่า พัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำ พัฒนาสัตว์ พืช และพัฒนาการศึกษา ทุกอย่างต้องรวมกัน ในที่สุดการพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี มีความรู้ มีความสุข เพื่อให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองสืบต่อไป" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานงานสัมมนา "รักษป่า่าน" ครั้งที่ 3 และทรงบรรยายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย" ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม